



ผมมาเป็นคริสเตียนชีวิตอัศจรรย์มาก

ผมเคยเป็นหัวหน้าลูกศิษย์สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ

เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัว

ผ้าป่าช่วยชาติผมก็เป็นคนเริ่ม

ทองหนึ่งบาทในคอไม่ใช่ แต่บริจาคเป็นสิบๆ กิโล กิโลเป็นล้าน

ผมบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลทั่วอีสานเป็นเงินหลายร้อยล้านด้วยความตั้งใจอยากขึ้นทางไปสวรรค์ แต่ไม่ได้ ข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้ว

ผมเคยฆ่า ชำมาเยอะ เพื่อนถาม ทำไมตำรวจไม่จับ ไม่จับสงสัยคุณเป็นมาเฟีย

เครื่องมือฆ่าของผมมีสองอย่าง กระบอกฉีดกับสเปรย์กระบอก ฆ่ามด ฆ่าปลวก ฆ่างูแมลง

ต้องไปฉีดใช้ในชาติหน้าหลายหมื่นปี ไม่นับทองเสีย กินยาฆ่าแบทเทเรียอีกหลายล้านตัว ผมคิดมานาน

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเรียกผมเอง ไม่มีใครกล้ามาพูดเรื่องพระเจ้ากับผม

เพราะผมพูดออกรายการทีวีก่อนประเทศนี้ทุกจังหวัด พุทธ ศุกร์ ผมเคร่งศาสนามาก ไม่มีใครกล้ามาประกาศกับผม

พระเจ้าของเราไม่ใช่ศาสนา เป็นพระเจ้าผู้สร้าง เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเรา

พระคัมภีร์บอกว่าที่ใดมี 2-3 คนเอ่ยพระนามของพระองค์พระเจ้าทรงฟังอยู่

ผมมีพ่อ 2 คน พ่อคนแรกคือที่ให้กำเนิด ให้ใช้นามสกุล

พ่อที่ 2 เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราเชื่อได้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดกาล

เดิมผมเสียใจ ผมร้องไห้ที่พี่น้องถูกมารปิดหูปิดตา

พระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าได้ดลใจให้คนเขียน พระคัมภีร์พระธรรมเก่าอายุประมาณ 5000 ปีแล้ว

ได้เขียนไว้แล้วว่าพระเยซูจะมาประสูติ ประสูติที่ไหนเขียนไว้หมด เราถูกปิดตามานาน

ในพระคัมภีร์มีความรัก มีคำสอนที่ครบถ้วนครบถ้วนความ พระเจ้าเป็นความรัก

วันนี้ผมมีความสุขมาก ผมได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ผมเดินทางไปทั่ว เป็นพยานเรื่องพระเจ้า

วันนี้ถ้ามีคนเอาเงินมากองหมื่นล้านให้เล็กเชื่อพระเจ้า ผมก็ไม่เล็ก

ผมเกิดปี 2458 อายุ 65 ปี ไม่นานก็จากโลกนี้ไป ตายแล้วไปไหน ร่างกายก็เน่าเปื่อยไป

แต่ชีวิตของเราไม่ได้ตาย วิญญาณของเราอยู่ วิญญาณเรากลับไปหาพระเจ้า ชีวิตในโลกแค่ชั่วคราว

ผมได้รับการสำแดงจากพระเจ้ามากมาย ผมตกต้นไม้ กะโหลกยุบ เลือดนองพื้น วันที่ 15 วันที่ 16 หาย

ขับรถทับสุนัข ๆ ก็ไม่ตาย นิ้วล็อก อธิษฐานก็หาย ของหายก็ได้คืน

พวกคุณโซดัดมหาศาลที่ได้พบกับพระเจ้า พ่อฝ่ายวิญญาณ

คิดอะไรไม่ออก บอกพระเจ้าของเราเถอะครับ

ขอพระเจ้าอวยพร

ดร.กำจร เขาวนรัตน์

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 19:02 น. -

---

ดร.กำจร เขาวนรัตน์

อดีตวุฒิสมาชิกหลายสมัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง นายธนาคาร นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3